

Source : ข่าวสด

Date : 6 ต.ค. 2560

Page : 7

No: 60345552

## เกษตร 2 เตือนชาวไร่อ้อยระวัง ด้วงหนวดยาวศัตรูตัวร้ายทำลายผลผลิต

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเฝ้าระวังการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อย โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ไปจนถึงเดือนเมษายน 2561 ซึ่งด้วงหนวดยาวจะระบาดกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะในเขตที่ปลูกอ้อยเป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย โดยตัวอ่อนด้วงหนวดยาวจะกัดกินราก ทำลายเหง้า และเจาะลำต้นติดกับเหง้าแล้วกินเข้าไปในเนื้ออ้อย ทำให้ใบอ้อยมีสีเหลือง และแห้งตายคล้ายกับอ้อยขาดน้ำ อ้อยปลูกใหม่จะเข้าทำลายในท่อนพันธุ์ที่ปลูก ทำให้หน่อไม่งอกหรืองอกก็แห้งตาย ซึ่งด้วงหนวดยาวสามารถเข้าทำลายอ้อยได้ตั้งแต่ระยะแตกกอ จนถึงใกล้เก็บเกี่ยว การแก้ไขปัญหาโดยใช้สารเคมีนอกจากทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรแล้วยังเป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้และยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอ้อยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 หากพบว่ามีตัวอ่อนด้วงหนวดยาวมากกว่า 1 ตัว ต่อความยาวของแถวปลูกอ้อยประมาณ 1 เมตร แนะนำให้ไถหรือแปลงลึก 50-60 ซม. แล้วเก็บตัวหนอนมาทำลายหรือนำมาประกอบเป็นอาหารรับประทาน นอกจากนี้ ควรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาด ใช้เชื้อราเมธาไรเซียม (เชื้อสด) ฉีดพ่นหรือโรยบนท่อนพันธุ์อ้อยที่ปลูกใหม่แล้วกลบดิน ส่วนอ้อยตอแนะนำให้ขุดเป็นร่องใกล้ตออ้อย แล้วฉีดพ่นเชื้อราเมธาไรเซียมแล้วกลบดิน และในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ดักแด้ของด้วงหนวดยาวจะออกมาเป็นตัวเต็มวัย แนะนำให้ขุดหลุมดัก เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยก่อนวางไข่ พร้อมกันนั้นควรปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมี แนะนำให้ฉีดพ่นด้วยสาร Fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 80 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดบนท่อนพันธุ์อ้อยแล้วกลบดิน ส่วนอ้อยตอแนะนำให้ขุดร่องข้างแถวอ้อยแล้วฉีดพ่นสารเคมีแล้วกลบดิน

นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยที่สำคัญโดยเฉพาะด้วงหนวดยาว และยังได้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรู้จักวิธีการผลิตขยายเชื้อราเมธาไรเซียมไว้ใช้เอง ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีความสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 2 หมู่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทร. 035-440926-7 ทุกวันในเวลาราชการ